

SỞ Y TẾ PHÚ YÊN
TRUNG TÂM Y TẾ TP TUY HÒA

Số: 9 /TTYT

V/v tăng cường công tác y tế đảm bảo đón
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Hòa, ngày 9 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023;

Thực hiện Công văn số 14/SYT-NVY ngày 04/01/2023 của Sở Y tế Phú Yên V/v tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023;

Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa đề nghị các đơn vị trực thuộc chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Quán triệt và thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các văn bản quy định khác có liên quan.

2. Xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; phân công trực 24/24 giờ đối với Lãnh đạo đơn vị, nhân viên bảo đảm khoa học, hiệu quả; niêm yết công khai danh sách trực hàng ngày theo quy định. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, theo dõi, giám sát diễn biến dịch và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

3. Chủ động tham mưu các cấp chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới; công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm kế hoạch đề ra; giám sát các bệnh truyền nhiễm tại các nơi công cộng, sân bay, nhà ga,... các cơ sở y tế để phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Chuẩn bị, dự trữ đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế đảm bảo đáp ứng nhu cầu chống dịch khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức rà soát, thực hiện nghiêm công tác phân công trực 24/24 giờ, phân luồng, phân tuyến hiệu quả, phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện. Đẩy mạnh hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, củng cố năng lực vận chuyển cấp cứu, chuyển tuyến người bệnh; dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, bệnh nhân tâm thần, lao, HIV/AIDS, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử

trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Quán triệt nhân viên y tế thực hiện tốt nội quy, quy định của bệnh viện, nâng cao ý thức phục vụ, văn hóa ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh khi đến khám, điều trị. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, chú ý đối tượng người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách.

5. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp, các ban, ngành liên quan triển khai phổ biến, tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán và Lễ hội Xuân năm 2023. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (khi có yêu cầu), tập trung vào các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết và trong các Lễ hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt thông tin, tuyên truyền về công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên Đán và Lễ hội Xuân năm 2023 bằng các hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn. Đẩy mạnh thông tin về tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong; khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19. Khuyến cáo, khuyến khích người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn nơi đông người trong dịp Tết Nguyên Đán và Lễ hội Xuân năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng ngừa, hạn chế lây nhiễm dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác; chủ động thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và nâng cao sức khỏe.

7. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, các điều kiện cần thiết để các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, nhất là tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

8. Thực hiện tốt việc chăm lo, động viên vật chất, tinh thần cho nhân viên y tế công tác tại đơn vị trong dịp Tết, nhất là đối với lực lượng tham gia trực chống dịch và trực Tết tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

9. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an triển khai các phương án bảo đảm công tác an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, phòng chống cháy nổ và vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế; khẩn trương làm việc lại bình thường sau ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, gửi báo cáo về Bộ Y tế. Sở Y tế đúng thời gian để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD;
- Lưu: VT, KHN.V.



BS. Nguyễn Đông Lê